

# ไทยหวังพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เผย 5 ทางรอดศก.

ผู้จัดการรายวัน - รัฐบาลหวังแปลงวิกฤตสหรัฐฯ เป็นโอกาสของไทย เร่งกระตุ้นส่งออกสินค้าเกษตรและการใช้จ่ายภายในประเทศ ผันหวนเงินทุนเคลื่อนเข้าไทย ช้อนซื้อหุ้นเน้นในตลาดฯแน่ อ้างเศรษฐกิจไทยเป็นช่วงขาขึ้นแล้ว 'ยงยุทธ' เผยไทยเตรียมเจาะตลาดใหม่ทั้งยุโรปตะวันออก แอฟริกาและประเทศในแถบตะวันออกกลางบางประเทศ "ทักษิณ" ระบุทุกอย่างไม่น่าวิตก ด้าน "สมคิด" เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมมือฝ่าวิกฤต

วานนี้ (17 ก.ย.) คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการประชุมกันกว่าสองชั่วโมง ณ บ้านพิษณุโลก ภายหลังจากประชุม นายยงยุทธ ดิยะไพรัช โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ เตรียมความพร้อมและมาตรการ

การรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากที่สหรัฐอเมริกาประสบกับการก่อการร้าย ครั้งรุนแรงเมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา นายยงยุทธ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติพิจารณาพิจารณาถึงมาตรการใน 5 ด้าน ที่สำคัญประกอบด้วย ด้านการส่งออก โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับคณะผู้แทนการค้าของไทย (TTR) เพื่อประเมินสถานการณ์

## ■ ไทยหวัง

ด้านการส่งออกใหม่ นอกจากนี่ยังมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ พิจารณาร่างดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่จะเมื่อค่อยๆส่งออกด้วย

ได้มีการพูดกันว่า ให้มีการจำแนกประเภทสินค้าส่งออกใหม่ เพื่อค้นหาสินค้าประเภทใดที่มีแนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้น โดยคาดกันว่าสินค้าเกษตรของไทยน่าจะมีแนวโน้มดีกว่าเดิม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการปรึกษาหารือและทำงานควบคู่กันภาคเอกชน เพื่อประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆต่อไป โสภนประจักษ์สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ส่วนด้านการท่องเที่ยว นายยงยุทธ กล่าวว่า ไทยยังถือว่าเป็นประเทศที่ได้เปรียบ เนื่องจากเป็นประเทศยุทธศาสตร์ และไม่ใช่เป้าหมายของการตอบโต้การก่อวินาศกรรมจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ว่าประเทศใดเป็นที่เป้าหมายในการถูกตอบโต้บ้าง พร้อมทั้งให้มีการติดตามข่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติจะมีแนวโน้มเข้ามารถือเที่ยวในประเทศไทยบ้าง ซึ่งในเมืองต้นมีการประมาณการกันว่านักท่องเที่ยวจากยุโรป และแคนาดายังมีกลุ่มเป้าหมายระดับต้นๆ ของไทยอยู่

สำหรับด้านการพลังงานที่อาจมีผลกระทบเป็นลำดับต้นๆ หากเกิดภาวะสงครามขึ้น นายยงยุทธ กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมในการหาพลังงานทดแทนทั้งด้านพลังงานถ่านหิน พลังงานน้ำ หรือพลังงานแก๊สอาทิตย์ ส่วนปัญหาด้านน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้พยายามประสานงานกับประเทศออสติรียันักรายอื่นๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรตอบโต้ระหว่างกัน อาทิ อินโดนีเซีย บรูไน หรือโอมาน ที่กำลังจะมีการค้าในลักษณะต่างตอบแทนกับประเทศไทย

โสภนประจักษ์สำนักนายกรัฐมนตรี ยังย้ำอย่างมั่นใจด้วยว่า จากการติดตามสถานการณ์ในช่วงสงครามฮาวเปอร์เซียระหว่างสหรัฐฯ อุซเบคและอิรัก พบว่ามีผลกระทบกับประเทศไทยน้อยมากตั้งแต่เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในครั้งนี้นี้จึงไม่กลัววิตกแต่อย่างใด ส่วนมาตรการด้านการเงินการคลังนั้น รัฐบาลจะใช้งบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินรวม 58,000 ล้านบาท ให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยนอกจากจะนำเงินไปเข้าเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อดึงดูดเงินกลับมาจากต่างประเทศแล้ว ยังจะนำเงินส่วนนี้ไปกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วย โดยจะเร่งรัดมาตรการเร่งด่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านและล้าน ธนาคารประชาชนให้เงินแก่คนในเชิงบูรณาการให้เร็วขึ้น

ส่วนมาตรการสุดท้ายที่รัฐบาลคาดหวังว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย คือ ด้านการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศ โดยนายยงยุทธ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยได้เข้าสู่ช่วงขาขึ้นแล้ว แม้ว่าสินค้าหลายตัวในตลาดหลักทรัพย์ของไทยจะมีราคาต่ำกว่าราคาหลักทรัพย์ก็ตาม แต่เมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ที่ตลาดมีแนวโน้มซบถตัวลงเรื่อยๆ ไทยน่าจะ เป็นประเทศที่ดึงดูดทุนให้ความสนใจนำเงินมาเข้าประเทศหนึ่งนอกเหนือจากจีนและญี่ปุ่น โดยเฉพาะสินค้าด้านเกษตรของไทยนั้น จะมีแนวโน้มดีขึ้น

เมื่อถูกถามถึงการปรับวงเงินงบประมาณและตัวเลขประมาณการทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกันระหว่างเศรษฐกิจนั้น โสภนประจักษ์สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย

(สพท.) ไปดูตัวเลขใหม่อีกครั้ง และมอบหมายให้ สศช. แถลงผลการติดตามสถานการณ์เป็นระยะๆ

ส่วนการปรับงบประมาณนั้น ในเบื้องต้นจะพิจารณาใช้เงินประมาณวงเงิน 58,000 ล้านบาทก่อน แต่หากสถานการณ์รุนแรงถึงขั้นปรับจากภาวะการก่อวินาศกรรมไปอยู่ภาวะสงคราม และวงเงินจำนวน 58,000 ล้านบาท ไม่เพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์แล้ว รัฐบาลก็มีอำนาจในการขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มวงเงินงบประมาณนี้ได้

"ตอนนี้น่ายังไม่ไปไกลถึงขั้นนั้น เพราะเราคาดว่าในการปรับตัวเรื่องการส่งออกและการท่องเที่ยวจะมีเงินเข้าประเทศเพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ เพราะแม้ว่าตลาดส่งออกหลักของเราคือสหรัฐฯ อยู่ในหรืออาเซียนมีปัญหา แต่เราก็ยังมีการเตรียมตลาดใหม่รองรับคือ ยุโรปตะวันออก แอฟริกา และประเทศในแถบตะวันออกกลางบางประเทศ

ด้านนายสุวิทย์ กนกกิจ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการเข้าพบของนาย Rovic Huso อธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ทางกรมสหรัฐฯ แสดงความมั่นใจว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มากนัก เพราะในช่วง 4-5 วันหลังเกิดเหตุการณ์วินาศกรรม ทางกรมสหรัฐฯ ไม่มีการประกาศสั่งโทษหรือความเข้าใจกับประชาชนขอให้ร่วมมือร่วมใจในการซื้อสิ่งของบริโภคกลับคืนมา และความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทางสหรัฐฯ มั่นใจว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเขาจะไม่เลวร้ายไปกว่าเดิมมากนัก โดยดูจากเหตุการณ์ 9/11 ของฮาวเปอร์เซีย ที่ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการชะงักชั่วคราวช่วงหนึ่งเท่านั้น จากนั้นก็ปรับตัวกลับสู่สภาพเดิม แต่ภาวะเศรษฐกิจไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลอย่างเดียว ประชาชนของเราก็มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมใจกันด้วย ซึ่งคงต้องรอสถานการณ์หลังเปิดทำการตลาดหลักทรัพย์ของเขาคำวันนี้ (17 ก.ย.) ที่จะเป็นการเปิดทำการเป็นวันแรกหลังเกิดเหตุการณ์ นายสุวิทย์ กล่าว

นายสุวิทย์ ยังกล่าวด้วยว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้ทำหรือในเรื่องขอความร่วมมือจากทางไทยในการตอบโต้คือการร้ายกับเขา อย่างไรก็ตามไทยได้ประกาศจุดยืนในการให้ความร่วมมืออยู่แล้ว โดยไม่ได้มองไปว่าจะมีการตอบโต้ประเทศใดเป็นการเฉพาะ แต่จะเป็นการตอบโต้กระบวนการก่อการร้ายที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากซึ่งในกรณีดังกล่าวมีทุกฝ่ายทั่วโลกก็พร้อมให้ความสนับสนุนอยู่แล้ว แม้แต่กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องศาสนาอิสลาม

### สาคิดเรียกกองทัพทุกฝ่ายร่วมมือ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนี้ความเป็นเอกภาพมีความสำคัญมากทั้งในส่วนองฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องร่วมมือกันเพื่อให้ไทยผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้

"ชุดตัวอย่างยากของสหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนประชาชนสิทธิในการแก้ปัญหาหนักกว่าที่ขอไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกัน ซึ่งของไทยเองเชื่อว่าจะมีสิทธิทั้งในส่วนองสภาผู้แทนและวุฒิสภา" นายสมคิดกล่าว

ขณะนีรัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแล 5 เรื่องหลัก โดยให้กรมสรรพัตินในเรื่องของหลังร.มากที่สุด โดยเฉพาะด้านนี้ต้องมี วรรณเจ้าซึ่งเตรียมพร้อมการเจรจากับประเทศพันธมิตรในการซื้อน้ำมันสำรอง